

Số: 04/BC-BKTXH

Tuần Giáo, ngày 14 tháng 12 năm 2020

BÁO CÁO

Thẩm tra báo cáo của UBND huyện về công tác phòng, chống tham nhũng; tội phạm, vi phạm pháp luật; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và việc giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân năm 2020

Thực hiện phân công của Thường Trực HĐND huyện tại thông báo số 120/TB-HĐND ngày 18/11/2020 về việc công tác chuẩn bị nội dung kỳ họp thứ 13, HĐND huyện khóa XX, các ban HĐND huyện phối hợp thẩm tra báo cáo của UBND huyện về kết quả công tác phòng, chống tham nhũng; tội phạm và vi phạm pháp luật; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và việc giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân năm 2020. Qua nghiên cứu báo cáo, Ban KT-XH huyện tổng hợp báo cáo như sau:

1. Công tác phòng, chống tham nhũng

UBND huyện đã quan tâm chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tiếp tục triển khai công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng tập trung vào việc đẩy mạnh thực hiện chương trình, kế hoạch phòng chống tham nhũng, tích cực thực hiện các nhiệm vụ phòng chống tham nhũng, như: Ban hành định mức tiêu chuẩn trong quản lý hành chính; thực hiện việc công khai các hoạt động quản lý hành chính Nhà nước theo quy định; Thực hiện công khai về công tác quy hoạch sử dụng đất, công khai tài chính, ngân sách, danh mục đầu tư xây dựng cơ bản; thực hiện việc kê khai tài sản đối với những đối tượng phải kê khai tài sản; ban hành quy chế văn hóa công sở tại các cơ quan hành chính nhà nước; việc thực hiện cải cách hành chính được triển khai thực hiện đúng quy định. Đã triển khai 01 cuộc thanh tra trách nhiệm thực hiện các quy định của pháp luật về công tác tiếp công dân, tiếp nhận, giải quyết khiếu nại tố cáo và phòng chống tham nhũng thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND xã Chiềng Sinh năm 2017, 2018 và 2019. Qua thanh tra chưa phát hiện vụ việc nào liên quan đến tham nhũng.

Đã ban hành 01 kết luận thu hồi số tiền 67.306.000 đồng (tiền sai phạm về việc thu chi các quỹ đóng góp của nhân dân); xử lý kỷ luật 01 cá nhân hình thức khiển trách, 04 cá nhân kiểm điểm rút kinh nghiệm.

2. Công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật

Cơ bản nhất trí với báo cáo đánh giá của UBND huyện về tình hình tội phạm và vi phạm pháp luật trong năm 2020. UBND huyện đã tích cực chỉ đạo các cơ quan chức năng triển khai thực hiện nhiều giải pháp đấu tranh phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật, triệt phá nhiều đường dây ma túy, khám phá nhanh các vụ án. Thực hiện tốt và có hiệu quả công tác tuyên truyền về phòng, chống tội phạm; công tác phát động phong trào toàn dân tham gia bảo vệ an ninh tổ quốc; công tác chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp về TTATXH; công tác tấn công, trấn áp các loại tội phạm.

Các vụ án hình sự, ma túy và các hành vi, vi phạm pháp luật khác đã được điều tra, truy tố, xét xử và xử lý kịp thời đúng pháp luật. Cụ thể về tội phạm hình sự: đã phát hiện 20 vụ, bắt 31 đối tượng; phá thành công 4 chuyên án, phát hiện, điều tra 84 vụ, bắt 94 đối tượng về hành vi tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy, đưa 36 đối tượng và cơ sở cai nghiện bắt buộc; phát hiện 10 vụ, bắt 35 đối tượng tội phạm về trật tự xã hội; 16 vụ, 9 đối tượng về hành vi vận chuyển, cất giữ khai thác lâm sản trái pháp luật; phát hiện 01 vụ, 01 đối tượng về hành vi vận chuyển hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ; phát hiện 39 trường hợp xuất nhập cảnh trái phép sang Trung Quốc; phát hiện 3 vụ, 3 đối tượng có hành vi đăng tải, phát tán nội dung mê tín dị đoan và cung cấp thông tin sai sự thật về tình hình dịch bệnh Covid- 19 trên trang mạng xã hội.

Chỉ đạo lực lượng chức năng tổ chức kiểm tra xác minh 35 tin báo, tố giác tội phạm, đã giải quyết 33 tin đạt tỷ lệ 94,29%.

Năm 2020, tình hình tai nạn giao thông trên địa bàn huyện giảm trên 2 tiêu chí; xảy ra 03 vụ, chết 01 người, bị thương 02 người, thiệt hại về tài sản khoảng 130.500.000 đồng; lực lượng chức năng phát hiện, xử lý 1.201 trường hợp vi phạm ATGT, xử phạt 686.225.000 đồng nộp ngân sách Nhà nước.

Chỉ đạo các cơ quan chức năng phối hợp tổ chức công tác đảm bảo an toàn PCCC tại 226 cửa hàng, doanh nghiệp, hộ sản xuất kinh doanh, trường học trên địa bàn.

Triển khai thực hiện có hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ; duy trì 177 tổ hòa giải, 177 tổ ANND, 14 dòng họ bình yên, 03 cụm liên kết ANTT.

3. Công tác thực hành tiết kiệm chống lãng phí

UBND huyện đã tiếp tục triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ thực hành tiết kiệm chống lãng phí trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội như: Trong việc lập, thẩm định, phê duyệt dự toán, quyết toán, quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách Nhà nước trong việc mua sắm, sử dụng phương tiện đi lại và trang thiết bị làm việc của cơ quan, tổ chức trong khu vực nhà nước; trong đào tạo, quản lý, sử dụng lao động và thời gian lao động trong khu vực nhà nước; trong đầu tư xây dựng các dự án sử

dụng ngân sách Nhà nước, tiền, tài sản Nhà nước, quản lý, khai thác, sử dụng trụ sở làm việc, nhà công vụ của cơ quan, tổ chức sử dụng kinh phí ngân sách Nhà nước và công trình phúc lợi công cộng. Tổng kinh phí tiết kiệm trong năm 2020 là 11.823 triệu đồng.

4. Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân

Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo được các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị quan tâm thực hiện: Trong năm đã tiếp 187 lượt với 206 người; tiếp nhận 198 đơn (02 đơn khiếu nại, 09 đơn tố cáo, 187 đơn đề nghị); đơn đủ điều kiện xử lý 188 đơn (trong đó: 182 đơn đề nghị, 04 đơn tố cáo, 02 đơn khiếu nại); đơn không đủ điều kiện xử lý: 10 đơn; đơn thuộc thẩm quyền cấp huyện 25 đơn; 101 đơn thuộc thẩm quyền cấp xã; 62 đơn không thuộc thẩm quyền. Nội dung đề nghị của công dân chủ yếu là tranh chấp đất đai, chế độ đền bù giải phóng mặt bằng và một số chính sách xã hội khác. Các đơn phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của công dân đều được tiếp nhận, phân loại và giải quyết kịp thời theo quy định

5. Kiến nghị

5.1. Về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật

Đề nghị UBND huyện tăng cường chỉ đạo công tác phòng ngừa tội phạm, nhất là việc phối hợp giữa các ban ngành đoàn thể địa phương cơ sở trong nắm bắt tình hình đời sống nhân dân, giải quyết kịp thời những mâu thuẫn trong nhân dân và tích cực phát động toàn dân tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở. Tăng cường công tác điều tra phá án, xử lý tin báo tố giác tội phạm.

5.2. Về công tác phòng chống tham nhũng

Tăng cường thực hiện các quy định của pháp luật về phòng chống tham nhũng, công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát về trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị trong việc thực hiện quy định của Luật phòng, chống tham nhũng. Chỉ đạo thực hiện nghiêm túc chế độ một cửa và một cửa liên thông để phòng, chống hành vi nhũng nhiễu của cán bộ công chức đối với người dân.

5.3. Về thực hành tiết kiệm chống lãng phí

Chỉ đạo thực hiện tốt việc tiết kiệm chống lãng phí ngay từ khâu lập, thẩm định, phê duyệt dự toán, quyết toán trong quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước và trong đầu tư xây dựng các công trình, dự án sử dụng ngân sách Nhà nước; trong mua sắm, sử dụng thiết bị làm việc của cơ quan, tổ chức Nhà nước. Tăng cường kiểm tra, giám sát trong quản lý đầu tư xây dựng các dự án sử dụng ngân sách nhà nước. Kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong việc triển khai thực hiện các dự án bảo đảm tiến độ và hiệu quả trong đầu tư. Có biện pháp quản lý và nâng cao hiệu quả sau đầu tư các công trình.

5.4. Về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của công dân

Đề nghị UBND huyện tích cực chỉ đạo thực hiện nghiêm quy định về tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo đặc biệt đối với tranh chấp đất đai. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra trách nhiệm trong việc thực hiện Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo. Xử lý nghiêm đối với cơ quan, cá nhân thiếu trách nhiệm, vi phạm pháp luật trong việc tiếp công dân và giải quyết khiếu nại tố cáo. Tuyên truyền, giáo dục ý thức chấp hành pháp luật về khiếu nại, tố cáo, xử lý những cá nhân lợi dụng quyền tự do dân chủ vi phạm pháp luật về khiếu nại, tố cáo.

Tăng cường mở các lớp tập huấn cho cán bộ làm công tác tiếp công dân ở cơ sở. Chỉ đạo cơ quan chuyên môn hướng dẫn việc thanh quyết toán tiền hỗ trợ cho cán bộ làm công tác tiếp công dân ở các xã, thị trấn.

Trên đây là kết quả thẩm tra Báo cáo của UBND huyện về kết quả công tác phòng, chống tham nhũng; tội phạm và vi phạm pháp luật; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và việc giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân năm 2020. Ban KT-XH trình HĐND huyện xem xét./.

Nơi nhận:

- TT HĐND huyện;
- UBND huyện;
- Thành viên Ban các ban;
- ĐB HĐND huyện khóa XX;
- Lưu BPC, VP;

TM. BAN KINH TẾ - XÃ HỘI
KT. TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN



Đặng Thị Nga